

# Đánh giá Phòng khám đa khoa Hồng Cường

Phòng khám đa khoa Hồng Cường tọa lạc tại số 87-89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM. Hiện nay, phòng khám là địa chỉ được nhiều người lựa chọn để khám bệnh và điều trị bệnh.

Phòng khám có không gian khá rộng và thoải mái. Đội ngũ nhân viên tại đây rất nhiệt tình, có thể giúp đỡ và tư vấn người bệnh những thắc mắc về quy trình khám chữa bệnh, các dịch vụ và chi phí điều trị. Hơn thế nữa, đội ngũ y bác sĩ tại [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#) có nhiều năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực.

Chuyên chữa trị các bệnh nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội, vô sinh - hiếm muộn do các bác sĩ ưu tú có nhiều năm kinh nghiệm tiến hành khám và chữa trị.

## Phòng khám đa khoa Hồng Cường hội tụ đầy đủ tiêu chí của một cơ sở y tế chất lượng cao



Là một trong những phòng khám tư nhân lớn trên địa bàn TPHCM. Phòng khám đa khoa Hồng Cường đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực y tế. Bình quân thường ngày tiếp đón hàng trăm lượt người bệnh tới khám bệnh sức khỏe.

Đặc biệt, bệnh nhân tới với phòng khám không chỉ là người dân ở TPHCM mà còn đến từ các tỉnh thành

lân cận. Điều này đã thể hiện được sự tin tưởng của người bệnh đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại đây.

Với sứ mệnh "chăm sóc tốt cho sức khỏe của người dân, mang đến cho người dân chất lượng dịch vụ y tế hoàn hảo". Phòng khám đa khoa Hồng Cường luôn cố gắng đổi mới hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hạ tầng. Song song áp dụng đa dạng các phương pháp điều trị. Giúp bệnh nhanh chóng được chữa khỏi, ít tái phát. Song song tiết kiệm thời gian, chi phí.

Phòng khám đa khoa Hồng Cường chính là một trong các phòng khám tiên phong áp dụng thủ thuật cắt bao quy đầu bằng công nghệ cao. Từ đó, giúp nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, tiết kiệm chi phí cho người bệnh.

Ngoài ra, để công tác chăm sóc sức khỏe của khách hàng được tốt nhất. Phòng khám còn thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế. Tạo nên sự chuyên

nghiệp, mang đến sự hài lòng. Giúp bệnh nhân có cảm giác thân thiện, thoải mái khi tới với phòng khám.

Một trong các thế mạnh nổi bật nhất của phòng khám chính là chi phí khám chữa bệnh tại đây luôn công khai minh bạch. Hầu hết chi phí khám bệnh đều thu theo quy định của Sở y tế. Người bệnh sẽ không bị "chặt chém" như một số phòng khám tư nhân khác.

Đặt hẹn trực tuyến lúc đến khám tại Phòng khám đa khoa Hồng Cường để nhận nhiều ưu đãi



PHÒNG KHÁM ĐA KHOA  
**HỒNG CƯỜNG**

Chuyên nghiệp

Tận tâm

Chu đáo

Tu vấn miễn phí:  
**028 7307 0666**

Phòng khám đa khoa Hồng Cường 87-89 Thành Thái, Quận 10 ra đời đã giải quyết nhu cầu khám chữa bệnh ngoài giờ của người dân TPHCM.

Bạn có thể tới phòng khám vào bất cứ thời gian nào. Không cần xếp hàng chờ đợi, không lo bị "hết giá" trên trời. Dịch vụ y tế đạt chuẩn quốc tế. Phương pháp chữa đúng người, đúng bệnh.

Phòng khám đa khoa Hồng Cường đều làm việc hết mình với sứ mệnh giúp người bệnh tiếp cận với những dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tốt. Vì mỗi ngày, Việt Nam có hàng triệu người đang gặp khá nhiều trở ngại trong việc tìm ra giải pháp y tế, và chế độ chăm sóc sức khỏe phù hợp cho mình. Đội ngũ y bác sĩ tại phòng khám luôn muốn thay đổi điều đó và không ngừng nỗ lực, cải tiến về mọi mặt, nhằm mang đến kết quả chẩn đoán và điều trị thích hợp, hiệu quả.

Phòng khám hoạt động từ 8h - 20h tất cả các ngày trong tuần. Bao gồm cả ngày chủ nhật và Lễ, Tết. Thủ

tục thăm khám hoàn tất nhanh chóng. Bởi vì vậy, người bệnh tiết kiệm thời gian, chi phí thăm khám đến mức tối đa. Đây là lựa chọn phù hợp với những người có công việc bận rộn.

Hiện tại, Phòng khám đa khoa Hồng Cường đang triển khai dịch vụ tư vấn miễn phí mọi thắc mắc cần được giải đáp, người bệnh sẽ được các chuyên gia hỗ trợ kịp thời. Nếu còn thắc mắc, bạn có thể liên hệ với bác sĩ chuyên khoa bằng cách:

### **Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường**

**Địa chỉ:** 87-89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM

**Điện thoại:** (028) 73070666

**Thời gian làm việc:** Tất cả các ngày trong tuần từ 08:00 đến 20:00 (bao gồm Lễ, Tết)